



## การอบรมเชิงปฏิบัติการ

### “โครงการติดตามดูให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 4

วันที่ 3 – 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการติดตามดูให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีความสามารถดำเนินงานด้านการวิจัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในระดับชาติ และระดับสากล

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม และบรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของ University Ranking และบทบาทของนักวิจัยรุ่นใหม่” จากนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ “ความก้าวหน้าของอาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัย” และ ดร.วรรณพ วิเศษสงวน รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนอย่างมืออาชีพ” และ รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อำนวยการภารกิจจัดสรรงบประมาณ สกสว. บรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการทุนวิจัยอย่างมืออาชีพ”





นอกจากนี้ ในการอบรมทั้ง 3 วันนั้น ยังมีหัวข้ออื่นที่น่าสนใจ อาทิ ทิศทางการสร้างงานวิจัยแบบบูรณาการให้ตอบโจทย์ประเทศ และการสร้างเครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติ How to Write a Good Review Article ระบบนักวิจัยที่ปรึกษาสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่: ความสำคัญของกลุ่มวิจัย Multi – generation Researcher การทำวิจัยกลุ่มผู้ใช้งาน (Research User) อย่างมีชั้นเชิง และเทคนิคการเขียนบทความวิจัย/บทความ รวมถึงจริยธรรมการวิจัยในยุคประเทศไทย 4.0 Research to Innovation ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการวิจัย ซึ่งข้อมูลจากการบรรยาย เป็นประโยชน์อย่างมากต่ออาจารย์/นักวิจัยที่เข้าร่วมการอบรม มีอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่สนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานเครือข่าย เข้าร่วมฟังการบรรยาย จำนวนทั้งสิ้น 123 คน







ข้อมูลข่าว: สุรนิชชา ลากพูลธนอนันต์  
สุปราณี ลิมพวงแก้ว  
งานสนับสนุนศูนย์ประสานงานโครงการอพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล  
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล